



ที่ ศธ ๐๔๐๕๘/ว๖๓๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งจัดส่งเอกสารผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคกลางและภาคตะวันออก (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต/มัธยมศึกษาทุกเขต (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๐๕๘/๓๔๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมา คำชี้แจงเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ารับการประเมินในระดับภาค โดยให้ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดส่งผลงานและ
เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมิน ความยาวไม่เกิน ๑๐๐ หน้า
รวมภาคผนวก) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนด ภายในวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อม
ดำเนินการตามคำชี้แจงที่แจ้งให้ทราบแล้ว รายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ขอเรียนว่าขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบางแห่ง ให้ผู้เข้ารับการประเมินส่งผลงานโดยตรงมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม
เขต ๑ โดยตรง จึงทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลดังกล่าวผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดหรือไม่อย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงและปฏิทินที่กำหนด และขอความ
อนุเคราะห์ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

๑.จัดส่งแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและลงนามครบถ้วนแล้ว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
เข้ารับการประกวดในระดับภาคต่อไป

๒.ขอให้แจ้งผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทำหน้าปกเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจะต้องระบุ
ระดับภาค และระดับชาติ และใส่รหัสกิจกรรม โดยต้องกรอกรหัส ๖ ตัว (ตัวใหญ่หนา) ด้านมุมขวาด้านบน ซึ่งผลงาน
ที่จัดส่งจะไม่มีกรกลับไปแก้ไขได้อีกโดยรายละเอียดการใส่รหัสกิจกรรมดูได้จากหน้าเว็บไซต์
<http://awards61.obecawards.net/obec-central/>และรายละเอียดที่ได้แจ้งแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคุณิต หังเสวก)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร.๐-๓๔๒๕-๕๐๔๒

โทรสาร.๐-๓๔๒๕-๔๓๗

คำชี้แจงเพิ่มเติม

(1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการคัดเลือกและเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง ให้ใส่รหัสกิจกรรม รหัสรายการประกวดไว้ที่หน้าปกของรายงานผลการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนนำส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับรหัสกิจกรรม และรหัสรายการประกวดดูได้จาก <http://awards๖๑.obecawards.net/obec-central/>

5. ขอให้ดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 485 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

6. ในการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่ศึกษานั้น ให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งตัวแทนเข้าประกวดในระดับภาคและ หากระดับภาคตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติเบื้องต้นในแต่ละกิจกรรมการประกวดให้ถือว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในระดับเขตพื้นที่ศึกษานั้นเป็นโมฆะ